



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๓๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเมินตนเองประจำปี
ประจำปี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	<p>กทพ.สร้าง Water Bank อีก ๒ แห่ง แต่เสร็จ ๑๕๖๕ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ การระบายน้ำ</p>	<p>mgonline thansettakij thethaipress thainews facebook.com/amduay facebook.com/thansettakij twitter.com/Thansettakij</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทพ. กล่าวว่า กทพ.ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำในจุดต่าง ๆ</p> <p>- นอกจากนี้ ยังจัดทำ “แก้มลิงใต้ดิน” หรือ “ธนาคารเก็บน้ำ” (Water Bank) ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมทั้งหมด ๔ แห่ง ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) ใต้วงเวียนบางเขน แล้วเสร็จเป็นแห่งแรกและเปิดใช้งานตั้งแต่ปี ๖๒ แก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมย่านแจ้งวัฒนะ วงเวียนบางเขน เป็นบ่อเก็บน้ำความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. และ (๒) ใต้ถนนโยธาภิรมย์ ปากซอยสุทธิพร ๒ เป็นบ่อเก็บน้ำความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ส่วนอีก ๒ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดจะแล้วเสร็จภายในปี ๖๔ คือ บริเวณสวนสาธารณะรัตนโกสินทร์ตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. และบริเวณแยกถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนกรุงเทพ กริษา ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน กทพ.ยังมีแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมควบคู่กับการดำเนินงานอื่น ๆ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- สำรองความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พักในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชน ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุหากเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน</p>
๒	<p>กทพ.ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว</p>	<p>เทลิทิวส์ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ matichon siamrath khaosod komchaduek m2fnews dailynews naewna news.trueid innnews thethaipress posttoday bangkokbiznews prachachat pptvhd๓๖</p>	<p>- พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทพ. กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เขตคลองเตยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทพ.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนถึงสถานที่พัก ภาพรวมพบทุกหน่วยงานได้เตรียมพร้อม ๑๐๐% รวมถึง</p>		

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	<p>กทพ.ปรับปรุง กฎหมาย ฉ.พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ใกล้เคียง คาดแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๕</p>	<p>ข่าวสด khaosod</p>	<p>- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.กทพ. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายฉ.พระราชกฤษฎีกา ๑ และระเบียบใกล้เคียง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ทางเข้าอย่างสะดวกและปลอดภัยว่า โครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.๖๕ ทั้งนี้ จะปรับปรุงถนนพระราชกฤษฎีกา ๑ ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างจริงจังในใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการเดินทาง การค้าและการท่องเที่ยว</p> <p>- กทพ.ได้แก้ไขปัญหาทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจุดหน่วยงานสาธารณสุขไปโรคที่ก่อสร้างบนทางเท้าของ กทพ.จะต้องแจ้งขออนุญาตก่อนดำเนินการ และระหว่างก่อสร้างต้องดำเนินการให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด หากพบไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว จะแจ้งให้หยุดงานเพื่อแก้ไขทันที ตลอดจนกำชับผู้ควบคุมงานให้คืนสภาพทางเท้าให้มีสภาพดี และมีมาตรฐานรูปแบบที่ กทพ.กำหนด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราชกฤษฎีกา ๑ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ทางเข้าอย่างสะดวกและปลอดภัย</p>	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราชกฤษฎีกา ๑ และบริเวณใกล้เคียงให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๔	<p>กทพ.เตรียม จัดงาน ลอยกระทง ที่คลองแจ้งอ่าง สร้างสีสัน</p>	<p>แนวหน้า naewna</p>	<p>- นายเฉลิมพล โชตินุชิต รม.กทพ. กล่าวว่า กทพ.เตรียมจัดงานเทศกาลวันลอยกระทงใน ๒ พื้นที่หลัก ได้แก่ สะพานพระราชกฤษฎีกา ๘ ผู้ชมนบุรี เขตบางพลัด และคลองแจ้งอ่าง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ต้อนรับการเปิดประเทศในเดือน พ.ย.นี้ โดยงานลอยกระทงที่คลองแจ้งอ่าง กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ พ.ย.๖๔ ขยายพื้นที่จัดงานจากบริเวณคลองแจ้งอ่าง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	<p>กรมควบคุมมลพิษเดือน ๒๕๖๖ ต.ค.๖๕</p> <p>เสียงสภาวะอากาศนี้/ฝ่ายระวัง</p> <p>สถานการณ์ช่วงปลายเดือน ต.ค.๖๕-พ.พ.๖๕</p>	<p>thajpbs thainews komchadluek</p>	<p>เชื่อมโยงงานยาวราชและส่วนล่อยฟ้าเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นเชื่อมโยงจากคลองโอง่างไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาขงวิวิสัยวมกลางแม่น้ำโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดงานเป็นนี้ ขยายเพิ่มจุดล่อยกระทางจากเดิมที่ห้ประชาชนนี้กห้องเที่ยวล่อยกระทางที่สะพานกาญจนาภิเษก จะเพิ่มท่าล่อยกระทางที่สะพานโอสถานนที่ประดับไปฟสร้างสี่สันตลอดเส้นทาง เพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้า และเพิ่มพื้นที่แสดงความสามารถของศิลปินด้านต่าง ๆ จัดแสดงดนตรีวงนกรเกษมและจัดจุดแลนด์มาร์กให้ถ้ายรูปสี่กอนที่บริเวณ "สวนล่อยฟ้าเจ้าพระยา"</p> <p>- ส่วนงานล่อยกระทางบริเวณสะพานพระราม ๘ ผังธนบุรี เติริยมจัดงานเฉพาะวันล่อยกระทางในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๕ ป็นัดกิจกรรมการประกวดและสาคิการประดิษฐ์กระทาง แต่ยังคงจัดแสดงศิลปินวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีต่าง ๆ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>- นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนการจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการ กทม. ประกอบด้วยการอัญเชิญพระให้ประชาชนสักการะขอพรปีใหม่ ออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมถึงกิจกรรมสวนมดซ์ข้ามปีทั้งนี้ ได้มีการเตรียมแผนการจัด "สวนมนต์ข้ามปีออนไลน์" หากมีการระบาคโควิด-19</p>	<p>โควิด-19</p> <p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>บริเวณคลองโอง่างและสะพานพระราม ๘ รวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ที่ลานคนเมืองศาลาว่าการ กทม. พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่วนนี้ ก ลิ่ง แว ด ล้อ ม สำนัางนเขต และสำนัางน ประชสัมพันธ์ประชสัมพันธ์ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคู่ฝุ่นละออง PM๒.๕ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การติดตั้ง ทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ กวดขัน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๖	ศบค.เตือน เพิ่มความ ระมัดระวัง โควิด-19 จากงานบุญลุน	มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา ไทยโพสต์ thairath ch๗ bangkokbiznews tmthailand thai gov thailandplus amarintv thebangkokinsight	โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ ส่วนในเดือน ก.พ.๖๕ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ช่วงที่ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อนหรือเริ่มถอยกลับ จะส่งผลให้ลมอ่อน สภาพอากาศนี้จึงการกระจายตัวของฝุ่นละอองไม่ต่อเนื่องและมีโอกาสสะสมในพื้นที่โดยเฉพาะในเดือน ม.ค.-ก.พ.๖๕ ซึ่งอาจส่งผลให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานได้	<u>ด้านบวก</u> - หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันมลพิษระดับชาติโควิด-19 ในการจัดงานบุญลุน หรือพิธีในทางศาสนา โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด-19 ในการจัดงาน บุญลุน หรือพิธีทางศาสนา โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม
๗	ศบค.สั่ง พื้นที่สีฟ้า ๑๗ จังหวัด นำร่องท่องเที่ยว จัดทำแผน เผชิญเหตุ หลังเปิดประเทศ ๑ พ.ย.นี้	มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ prachachat ch๗ mcot nationtv js๑๐๐ bangkokbiznews	- หน่วยงานวิทยุ ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า จากการประกาศหลักเกณฑ์การเปิดประเทศ มีประชาชนแสดงความกังวลและสอบถามกรณียังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศจะสามารถเปิดประเทศได้หรือไม่นั้น ขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยได้กำหนดประเทศที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว ๕๕ ประเทศ + ๑ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง แม้ประเทศไทยอนุญาตให้เข้าประเทศ แต่บางประเทศยังไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ และการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจำกัดจำนวนเที่ยวบินการเดินทาง จึงขอให้ประชาชนมั่นใจทุกอย่างดำเนินการภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย ระบบสาธารณสุขจะต้องรองรับได้ และจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อประโยชน์สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ โดยยกเว้นการกักตัวด้วย	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพฯ - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุรองรับมาตรการเปิดประเทศในกรุงเทพฯ รวมถึงความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สาธารณสุข (สธ.) มีเกณฑ์การประเมินความพร้อมหลายด้าน โดยพิจารณาจากการครอบคลุมของจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต เพื่อประเมินประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ หากพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน สธ. มีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น การประกาศมาตรการควบคุมโรคใน จ.เพชรบูรณ์ กรณีพบการแพร่ระบาดที่ภูทับเบิก เป็นต้น และจังหวัดในพื้นที่รองของการท่องเที่ยว ๑๗ จังหวัด ต้องเสนอแผนการเผชิญเหตุ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยในระยะที่ ๑ (วันที่ ๑ พ.ย.๖๕) จะเปิดเฉพาะพื้นที่ ไม่ได้เปิดทั้งจังหวัด และดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเลือกแต่ละพื้นที่ผ่านการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ แล้ว</p> <p>- นอกจากนี้ อำเภอที่จะเปิดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว จะต้องมีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนในอำเภอไม่น้อยกว่า ๘๐ ของจำนวนประชากร ขณะที่ยังคงฉีดวัคซีนคิดอัตราการรักษาครอบคลุมประชาชนร้อยละ ๕ ส่วนในพื้นที่ฉีดวัคซีนเกินร้อยละ ๕๐ แล้ว เช่น กรุงเทพฯ ขอให้ขยายเป้าหมายขึ้นอีก</p>		

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์